

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KL
V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 16343/UBND-NN ngày 30/10/2023 về việc tiếp tục tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ và tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục phê duyệt phương án và kế hoạch sử dụng đa mục tiêu vùng đất bán ngập hồ Cửa Đạt, huyện Thường Xuân.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại Văn bản số 16343/UBND-NN ngày 30/10/2023 về việc tiếp tục tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ và tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục phê duyệt phương án và kế hoạch sử dụng đa mục tiêu vùng đất bán ngập hồ Cửa Đạt, huyện Thường Xuân.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 9027/BTNMT-QHPTTND ngày 23/10/2023; của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1352/QHPTTND-PGDCTĐ ngày 06/7/2023; của Cục An ninh Kinh tế thuộc Bộ Công an tại Văn bản số 9711/ANKT-ANNNLNN ngày 19/10/2023 để tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ phương án và kế hoạch thực hiện phương án sử dụng đa mục tiêu vùng đất bán ngập hồ Cửa Đạt theo đúng quy định. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đấu thầu chặt chẽ và làm việc với Phòng An toàn đập và Hồ chứa nước - Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) về nội dung phương án và kế hoạch sử dụng đa mục tiêu vùng đất bán ngập hồ Cửa Đạt, huyện Thường Xuân vào ngày 10/11/2023. Trên cơ sở đề nghị của Phòng An toàn đập và Hồ chứa nước - Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về nội dung đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa tham mưu cho UBND tỉnh làm rõ định hướng giao chủ quản lý đối với diện tích đất bán ngập hồ Cửa Đạt (hiện đang tạm giao cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên theo Quyết định 2834/QĐ-CT ngày 25/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT: Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 8584/UBND-NN ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh, cụ thể: tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi diện tích đất dự kiến bị ngập (từ cos +110m trở xuống) đang tạm giao cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên quản lý và giao cho Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Cửa Đạt (Ban

3) quản lý; giao Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên quản lý, sử dụng ổn định đối với toàn bộ diện tích bán ngập từ cao trình cos +110m đến cos +121,3m của Hồ Cửa Đạt.

2. Về nội dung đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu về quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích bán ngập hồ Cửa Đạt gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để khẳng định diện tích đất bán ngập không phải đất rừng đặc dụng.

Đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thường Xuân để rà soát quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Thường Xuân để xác định rõ quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất bán ngập hồ Cửa Đạt. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên cung cấp hồ sơ, tài liệu gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm rõ diện tích đất bán ngập không phải là đất rừng đặc dụng.

3. Về nội dung đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến của Bộ Tài chính về nội dung việc quản lý, sử dụng và khai thác diện tích đất bán ngập hồ Cửa Đạt có phải tuân thủ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hay không?

Đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT: Đề nghị UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính về công tác quản lý, sử dụng diện tích đất bán ngập hồ Cửa Đạt.

Lý do: Căn cứ, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai số QCVN 04-05:2022/BNNPTNT (ban hành kèm theo Thông tư số 29/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai – Phần I, Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế), phạm vi diện tích đất bán ngập hồ Cửa Đạt được xác định là vùng **lòng hồ**, là **công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi**.

Căn cứ khoản 1, Điều 3, Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, ngày 16/11/2017 của Chính phủ, vùng đất bán ngập hồ Cửa Đạt được xác định là **tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi** và việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả rà soát danh mục, giá trị tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Cửa Đạt ngày 13/4/2023; vùng đất bán ngập hồ chứa nước Cửa Đạt được xác định từ cao trình cos +110m đến cos +121,3m không thuộc danh mục giá trị tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Hồ chứa nước Cửa Đạt được Thủ tướng Chính phủ điều chuyển về Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Cửa Đạt vì quản lý, khai thác theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 16/02/2023 về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi sang Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Cửa Đạt. Đồng thời hiện nay diện tích

đất bán ngập vẫn đang được UBND tỉnh tạm giao cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên theo Quyết định số 2834/QĐ-CT ngày 05/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Do vậy, việc xin ý kiến Bộ Tài chính nội dung việc quản lý, sử dụng và khai thác diện tích đất bán ngập hồ Cửa Đạt có phải tuân thủ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ là cần thiết (*có dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính gửi kèm*).

4. Đề nghị Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên tiếp thu ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện phương án và kế hoạch thực hiện phương án sử dụng đa mục tiêu vùng đất bán ngập hồ Cửa Đạt theo đúng quy định.

Đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT: Hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa có ý kiến tham gia theo đề nghị của UBND tỉnh tại Văn bản số 14043/UBND-NN ngày 21/9/2023. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT đấu mối chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính để có văn bản tham gia ý kiến theo đề nghị của UBND tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý Khu BTTN Xuân Liên tiếp thu, hoàn thiện phương án và kế hoạch sử dụng đa mục tiêu vùng đất bán ngập hồ Cửa Đạt, huyện Thường Xuân trong thời gian sớm nhất, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất của các Bộ trước khi phê duyệt theo quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ Sở Lê Đức Thuận;
- Ban quản lý KBTTN Xuân Liên;
- Lưu: VT, KL.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường